



วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๓๕๑๓

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด คือ ด้านสังคม ประเด็นการดำเนินการกวดขันและจับกุมการเล่นการพนันที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างเคร่งครัด โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น เพื่อดำเนินการกวดขันและจับกุมการเล่นการพนันดังกล่าวอย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏตามแบบสรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

เพื่อให้การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้จังหวัดดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทาง www.ppb.moi.go.th ของสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย Banner “ข้อสั่งการจากการประชุม ครม.” สำหรับจังหวัดชลบุรีให้แจ้งเมืองพัทยาดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีฯ ด้วย จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประยูร รัตนเสนีย์)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๐๙๖๕

แบบสรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

ที่	เรื่อง	ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ประเด็นการปฏิบัติ	กำหนดเวลา รายงานผล
๑.	ด้านสังคม	๑. การดำเนินการกวดขันและจับกุมการเล่นการพนันที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างเคร่งครัด ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น เพื่อดำเนินการกวดขันและจับกุมการเล่นการพนันที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความจำเป็นเหมาะสมในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการพนันให้สอดคล้องกับสภาพการณ์การเล่นการพนันในปัจจุบัน เช่น การจัดการพนันและการเล่นพนันออนไลน์ เป็นต้น และดำเนินการต่อไปโดยด่วน	ปค./จังหวัด ทุกจังหวัด/ กทม./ เมืองพัทยา	ให้ ปค. เป็นหน่วยงานหลัก ประสานงาน กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการ ตามข้อสั่งการ ดังกล่าว	-
		๒. การพิจารณาความจำเป็นเหมาะสมในการเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวชาวเวียดนามเข้ามาประกอบอาชีพในประเทศ ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น พิจารณาความจำเป็นเหมาะสมในการเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวชาวเวียดนามเข้ามาประกอบอาชีพในประเทศในสาขาที่มีความจำเป็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กำหนดไว้แล้วในปัจจุบันในกิจกรรมในกิจการก่อสร้างและกิจการประมงทะเล	ปค.	ให้ ปค. เป็นหน่วยงานหลัก ประสานงาน กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการ ตามข้อสั่งการ ดังกล่าว	-
๒.	ด้านเศรษฐกิจ	๓. การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับพืชเกษตรอย่างครบวงจร ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับพืชเกษตรอย่างครบวงจร จำแนกเป็นพืชเศรษฐกิจ (ข้าว มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ยางพารา อ้อย และข้าวโพด) พืชเพื่อการพาณิชย์ พืชเพื่อการบริโภค โดยแสดงให้เห็นถึงการดำเนินการเกี่ยวกับพืชแต่ละชนิด	ปค./ สนผ.สป. (กกพ.)	ให้ ปค. เป็นหน่วยงานหลัก ประสานงาน กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการ	ดำเนินการ นำเสนอ ข้อมูล ดังกล่าวต่อ นายกรัฐมนตรี ภายในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑

ที่	เรื่อง	ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ประเด็นการปฏิบัติ	กำหนดเวลาย่างานผล
		ดังกล่าว ตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เช่น พื้นที่การเพาะปลูก กระบวนการผลิต กระบวนการแปรรูป การจำหน่าย ความต้องการของตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แนวโน้มราคาผลผลิต เป็นต้น และให้นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปให้ถูกต้องและทั่วถึง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำการเกษตรของเกษตรกรได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ให้กระทรวงมหาดไทยนำเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ด้วย		ตามข้อสั่งการดังกล่าว	และสำเนาให้ สนผ.สป. ทราบ

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

กลุ่มงานติดตามและประเมินผล สนผ.สป.
โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๐๙๖๕ สือสาร สป. ๕๐๔๘๒